

Số: 13 /TB-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận và quyết định các nội dung sau:

1. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II năm 2019. UBND tỉnh thống nhất đánh giá:

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tiếp tục khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 13,4%. Sản xuất công nghiệp giữ đà tăng trưởng, chỉ số sản xuất tăng 26% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi được tập trung triển khai. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 3 tháng ước đạt 6.840 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ; thị trường ổn định, không có biến động lớn. Lượng khách du lịch đến tỉnh trong Quý I tăng mạnh, ước đạt khoảng 800.000 lượt, tăng 14,3%, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tăng khá, 3 tháng ước đạt 440 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Công tác thu hồi, xử lý nợ đọng thuế được triển khai quyết liệt với nhiều biện pháp. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc với tổng vốn đầu tư đạt 280,7 triệu USD, tăng 62,2% cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP được tăng cường, từ đầu năm không có dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá - thể thao trước, trong và sau Tết Nguyên đán đáp ứng nhu cầu Nhân dân. Nhiều hoạt động được tổ chức quy mô, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2019 đúng nghi lễ, nhanh gọn, an toàn, đảm bảo chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân. Đời sống của người dân, người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán được quan tâm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục: Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, dự án theo hình thức hợp đồng BT chậm. Công tác bồi thường GPMB nhiều dự án tiến độ chậm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch Tả lợn châu Phi rất cao trong khi tại một số địa phương chưa thực sự chủ động trong công tác phòng, chống. Có 5/10 khoản thu ngân sách nhà nước thấp hơn cùng kỳ. Công tác xử lý nợ đọng thuế có nhiều cố gắng nhưng nợ thuế vẫn có xu hướng tăng. Tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; bán hàng rong ở lòng đường, vỉa hè, thi công trái phép trên hàng lang ATGT, xe quá khổ, quá tải còn tiếp diễn. Công tác quản lý xây dựng không phép, trái phép còn chưa tốt. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

còn thấp, nợ BHXH tăng so với thời điểm 31/12/2018. Việc nắm bắt các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH của doanh nghiệp còn hạn chế, tình trạng đình công, ngừng việc tập thể còn diễn ra. Khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra, tiến độ giải quyết một số vụ việc KNTC vẫn còn chậm.

Trong tháng 4 và Quý II năm 2019, ngoài các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra một cách thực chất, mạnh mẽ; đặc biệt là các nhiệm vụ trọng điểm được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019. Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XVIII tại kỳ họp thứ 7.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Thống kê tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng (GRDP) từng quý và cả năm 2019, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 30/3/2019**.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; chủ động hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, cấp điện, cấp nước... Sở Xây dựng chủ động phối hợp với nhà đầu tư làm việc với Bộ Xây dựng về quy hoạch phân khu Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Khuôn Thần, kết quả báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái.

Ưu tiên chấp thuận đầu tư cho các doanh nghiệp phân phối xăng dầu nộp thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế, phí, lệ phí khác ở địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Vành đai IV và các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư khi thẩm định chấp thuận đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu phối hợp với Sở Công Thương, Cục thuế tỉnh làm việc với nhà đầu tư thống nhất về việc nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Không khuyến khích đầu tư các dự án chăn nuôi gia súc vào các địa bàn: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các huyện, thành phố: Bắc Giang, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên, Yên Dũng; các thị trấn, thị tứ và các xã khu vực I (tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc các huyện còn lại; các vị trí cạnh nguồn nước (sông, suối, kênh, mương thủy lợi, hồ chứa...).

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, dự án theo hình thức hợp đồng BT, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019. Huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ việc cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn theo Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Các Chủ đầu tư dự án chỉ đạo các nhà thầu có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo chất lượng công trình, nhất là đối với các công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông cần tập kết đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công dứt điểm từng đoạn để hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân hai bên đường và không để ùn tắc giao thông.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Chiêm - Xuân. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình, chủ động dự báo kịp thời thời tiết, sâu bệnh trên cây trồng; đặc biệt là đảm bảo đưa nước tưới kịp thời phục vụ sản xuất. Chuẩn bị tốt về giống, vật tư, phân bón... phục vụ sản xuất vụ Mùa. rà soát hệ thống đê điều, hồ, đập, xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, xây dựng phương án phòng chống lụt bão.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các địa phương và kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Kiểm soát chặt chẽ các điểm giết mổ, các điểm thu mua, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn đảm bảo rõ nguồn gốc; đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền để mỗi người dân nhận biết, chủ động phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi và không làm ảnh hưởng ảnh hưởng tới chăn nuôi, tiêu thụ.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình các cấp học theo đúng kế hoạch, tập trung ôn tập cho học sinh đảm bảo đủ kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi học kỳ II, thi THPT quốc gia năm 2019.

- Đẩy mạnh xã hội hóa y tế, phát triển y tế tư nhân, tạo sự bình đẳng giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân. Tiếp tục thực hiện tự chủ tài chính; tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, biên chế viên chức người lao động tại các đơn vị y tế công lập. Ổn định hoạt động Trung tâm y tế các huyện, thành phố sau khi sáp nhập, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động của các doanh nghiệp, nhất là về tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Rà soát các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp để có biện pháp giải quyết cụ thể từng vụ, việc. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ tiếp công dân.

- Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019.

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn. Kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp từ khi mới nảy sinh, tuyệt đối không để các lực lượng bên ngoài tham gia kích động gây phức tạp tình hình. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Công an tỉnh tập trung xử lý các phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn; Văn phòng Ban ATGT tỉnh tiếp tục tổ chức các tổ kiểm tra xe quá khổ, quá tải, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND huyện Việt Yên chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm dọc hành lang đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, nhất là các vị trí xen kẹt giữa đường gom cao tốc và các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 15/4/2019**.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo.

2. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua dự thảo *Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh)*. Đối với thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu thực hiện theo quy định của pháp luật, trước khi UBND cấp huyện phê duyệt phải lấy ý kiến của Sở Xây dựng.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo quy định trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký, ban hành.

3. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí với dự thảo *Quy định về quản lý và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh*.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo quy định trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành.

4. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí với dự thảo *Báo cáo tổng kết thực tiễn về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 1997 đến nay; những thời cơ thách thức và định hướng phát triển trong những năm tới và Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035*. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa, hình thành các HTX, thu hút doanh nghiệp chế biến, kêu gọi thương nhân liên kết sản xuất – tiêu thụ, vai trò của cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia tiêu thụ sản phẩm...; làm rõ những lợi thế so sánh của tỉnh để tập trung phát triển (cây, cây có múi; chăn nuôi lợn và gà; cây rau, củ và trồng rừng...); lựa chọn các nhiệm vụ, giải pháp nào là trọng tâm nhất; đánh giá những chính sách, những mô hình đã thực hiện để kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ hoặc tiếp tục áp dụng, đề xuất các cơ chế, chính sách của tỉnh như: Tích tụ đất đai (tham khảo Đề án thí điểm tích tụ đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường để vận dụng vào địa bàn tỉnh), xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sạch; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; thu hút doanh nghiệp, HTX chế biến...

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; các ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp, phối hợp Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái ký, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. UBND tỉnh thảo luận và nhất trí với dự thảo *Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đến năm 2025*. Sở Thông tin và Truyền thông cần giải trình rõ nguồn lực thực hiện trong giai đoạn đến năm 2020 và từ năm 2021 sẽ bố trí theo mức độ tăng thu ngân sách hàng năm; có kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực công nghệ thông tin...

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo *Nghị quyết*, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà ký, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. UBND tỉnh thảo luận và nhất trí với các dự thảo:

- *Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, trong nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.*

- *Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.*

- *Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.*

Giao Giám đốc Giám đốc Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà ký, trình Thường trực HĐND tỉnh.

7. UBND tỉnh thảo luận và nhất trí với dự thảo *Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách trong bồi dưỡng học sinh giỏi; đãi ngộ đội ngũ giáo viên trong lĩnh vực bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Bắc Giang.*

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo tham mưu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ký, trình Thường trực HĐND tỉnh.

8. UBND tỉnh thảo luận và nhất trí với dự thảo *Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh).*

Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ký, trình Thường trực HĐND tỉnh.

9. UBND tỉnh thảo luận và nhất trí với dự thảo *Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025*

Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo theo hướng quy định tỷ lệ hỗ trợ và không chế hạn mức hỗ trợ tối đa đối với từng công trình, tham mưu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ký, trình Thường trực HĐND tỉnh.

10. Các Ủy viên UBND tỉnh tham gia ý kiến trực tiếp và nhất trí đối với các nội dung xin ý kiến bằng văn bản: *Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021*. Tổng số phiếu lấy ý kiến 22/22, số phiếu nhất trí 22, đạt 100%. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh, phối hợp với các đơn liên quan, hoàn chỉnh Kế hoạch, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019 để các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Viện KSND, TAND, Công an, Bộ CHQS tỉnh;
- Lưu VT, TH.

Bản điện tử:

- UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Cục Thống kê, Cục Thuế; Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND, các Ban của HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP; các phòng, đơn vị.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Đăng